

ประชุมสัมมนาเพื่อสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 วันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ. 2548



บรรยากาศภายในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด เนื่องด้วยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนย์อำนวยการต่อต้านความยากจนแห่งชาติ (ศจก.) กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร ระหว่างกลุ่ม/องค์กร ประชาชน และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการประมาณ 500 คน เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2548 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน



พล.ต.อ.ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การพัฒนาขบวนการสหกรณ์/กลุ่มองค์กรประชาชนใน พื้นที่ 36 จังหวัด” และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ นโยบายการต่อต้าน ความยากจนของประชาชน”

ภาคบ่าย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้จัด ให้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจใน กระบวนการวิจัย และเสนอบทสังเคราะห์ผลการวิจัยการ เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่ม/องค์กรประชาชนใน พื้นที่ 9 จังหวัด ที่ได้สิ้นสุดโครงการฯ ไปเรียบร้อยแล้ว โดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ประสานงานโครงการฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ และวิทยากรจากทีมวิจัยจังหวัด 9 จังหวัด



ในวันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2548 ระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น. เป็นการระดมความคิดของนักวิจัย นักวิชาการ และ ผู้นำกลุ่ม/องค์กรประชาชน โดยแต่ละกลุ่มใช้เครื่องมือแตกต่างกันไป ซึ่งเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ วางกรอบแนวคิดใน งานวิจัย เพื่อเป็นการมองระบบการจัดการอย่างมีระบบ

หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการ
ถ่ายรูปรวมผู้เข้าร่วมทั้งหมดไว้เป็นเกียรติเนื่องจากถือเป็นการเริ่มเปิด
โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด



ท้ายสุดในวันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2549 ได้มีการบันทึกสัญญาข้อตกลงระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนามรศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ กับหัวหน้าทีมวิจัย
จังหวัดทั้ง 36 จังหวัด ที่จะร่วมกันทำงาน โครงการวิจัย การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ 36 จังหวัด